



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓

ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/ว ๗๒๒

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอแจ้งระดับการอนุมัติการลาในระบบงานบุคลากร

เรียน ที่ปรึกษาสถาบันฯ/รองผู้อำนวยการฯ/หัวหน้ากลุ่มงาน

ตามหนังสือกลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/ว ๓๕๒ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การอนุมัติการลาในระบบงานบุคลากร (<http://hr.anamai.moph.go.th/hr/Default.aspx>) ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ขอแจ้งระดับการอนุมัติการลาของบุคลากรทุกระดับ ดังนี้

ระดับ	การอนุมัติการลา	
	ผู้อนุมัติคนที่ ๑	ผู้อนุมัติคนที่ ๒
ที่ปรึกษาสถาบัน	ผู้อำนวยการ	ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริการทางการแพทย์และเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (แพทย์หญิงวิดา บุญเลื่อง)	ผู้อำนวยการ	ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจวิจัย พัฒนา ขับเคลื่อนสุขภาพเขตเมือง (ทันตแพทย์หญิงศรดา เล็กอุทัย)	ผู้อำนวยการ	ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และระบบสนับสนุน (นางสาวเกศรา โชคน้ำชัยสิริ)	ผู้อำนวยการ	ผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มงาน	รองผู้อำนวยการที่กำกับ -กลุ่มภารกิจบริการทางการแพทย์และเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ รองผู้อำนวยการที่กำกับ -กลุ่มภารกิจวิจัย พัฒนา ขับเคลื่อนสุขภาพเขตเมือง รองผู้อำนวยการที่กำกับ -กลุ่มภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และระบบสนับสนุน	รองผู้อำนวยการที่กำกับ -กลุ่มภารกิจบริการทางการแพทย์และเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ รองผู้อำนวยการที่กำกับ -กลุ่มภารกิจวิจัย พัฒนา ขับเคลื่อนสุขภาพเขตเมือง รองผู้อำนวยการที่กำกับ -กลุ่มภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และระบบสนับสนุน

ระดับ	การอนุมัติการลา	
	ผู้อนุมัติคนที่ ๑	ผู้อนุมัติคนที่ ๒
ผู้ปฏิบัติงาน	หัวหน้ากลุ่มงาน	รองผู้อำนวยการที่กำกับ -กลุ่มภารกิจบริการทาง การแพทย์และเสริมสร้าง ความรอบรู้ด้านสุขภาพ รองผู้อำนวยการที่กำกับ -กลุ่มภารกิจวิจัย พัฒนา ขับเคลื่อนสุขภาวะเขตเมือง รองผู้อำนวยการที่กำกับ -กลุ่มภารกิจขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และระบบ สนับสนุน

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้บุคลากรเข้าใช้ระบบการลาผ่านระบบออนไลน์ ตามระดับการอนุมัติการลา ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ยกเว้นการลาไปต่างประเทศต้องใช้แบบฟอร์มการลาเนื่องจากผู้อนุมัติการลา ดังกล่าวคือกรมอนามัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งบุคลากรสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองทราบและ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นายเกษม เวชสุธานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง